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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที ่7/2566 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบ  Zoom Cloud Meeting 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 10 

5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์    กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา   ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจ า   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  กรรมการ 

รายวิชาทางคลินิก     15 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  กรรมการ 
รายวิชาทางปรีคลินิก     

10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอรัญญา ศิริไกรวรรณ    หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 20 

2. นางสาวอ้อยทิพย์ สัพโส   นักวิชาการนโยบายและแผน 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  โดยให้
กรรมการทุกคนรายงานตัว แล้วจึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 25 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2567-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 11 ประเด็น วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 44 
วัตถุประสงค์  แผนงาน/โครงการ จ านวน 92 โครงการ และ OKRs จ านวน 77 ข้อ  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/iz35q  

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

https://kku.world/iz35q
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 1.2 สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยได้รายงานโครงการที่ยังมีการใช้จ่ายไม่ถึงร้อยละ 
50 ดังนี ้5 

1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ใช้ไปร้อยละ 39.61 
2) โครงการประหยัดพลังงาน ใช้ไปร้อยละ  9.63 
3) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ใช้ไปร้อยละ 7.45 ซึ่งในเดือนนี้มีแผนจะใช้งบประมาณ 

ในการปรับปรุงเครื่องเสียงห้องประชุมของคณะ เพ่ือรองรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 10 

4) โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ใช้ไปร้อยละ 32.50 
5) กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ ใช้ไปร้อยละ 46.94 
6) โครงการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ใช้ไปร้อยละ 35.06 
7) โครงการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ใช้ไปร้อยละ 36.26 
8) โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ใช้ไปร้อยละ 34.22 15 

9) โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใช้ไปร้อยละ 18.01 
10) โครงการจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ใช้ไปร้อยละ 25.92 
11) กองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ใช้ไปร้อยละ 15.33 
12) โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ใช้ไปร้อยละ 7.51 ซึ่งจะมีกิจกรรมในวันที่  20-21 

กรกฎาคม พ.ศ. 2566 20 

13) โครงการทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ ใช้ไปร้อยละ 0.00 
14) โครงการวารสารสัตวแพทย์ ใช้ไปร้อยละ 21.40 
ทั้งนี้ คณะมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วในภาพรวม ร้อยละ 52.57 
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้ให้ความเห็นในประเด็นที่จะจัดซื้อชุดเครื่องเสียง

ห้องประชุมว่า คณะควรมีการปรับปรุงห้องประชุมมาก่อนหน้านี้แล้ว เนื่องจากห้องประชุมของคณะมีปัญหาเกี่ยวกับ25 

ระบบเสียงมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง ไม่ควรใช้เหตุผลว่าปรับปรุงเพ่ือรองรับการการตรวจประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา ซึ่งผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ให้เหตุผลว่าคณะได้ทดสอบระบบหลายๆ วิธี เพ่ือให้ทราบ
ข้อมูลปัญหาที่แท้จริงก่อนที่จะซ่อมแซมหรือซื้ชุดเครื่องเสียงใหม่ โดยมอบให้ภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดลองสลับชุด Amplifier กับชุดเครื่องเสียงที่อยู่ประจ าห้องเรียน แต่ก็ยังมีปัญหาเช่นเดิม กอปรกับคณะจะมีการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ จึงต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเครี่องเสียงดังกล่าว 30 

และในส่วนของโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์  
ที่ยังมีการใช้จ่ายเงินไปร้อยละ 34.22 และ 15.33 ตามล าดับ แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
งบประมาณได้ยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งรองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร ได้แจ้งว่าเหตุที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ
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ดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้า เนื่องจากเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษา ซึ่งกิจกรรมของนักศึกษาและศิษย์เก่า จะมีการใช้จ่าย
มากในช่วงเปิดเทอมหรือไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.3 เรื่องเวียนที่เสนอคณะกรรมการที่เห็นชอบในรอบเดือนที่ผ่านมา 5 

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบ  เรื่องที่เวียนเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะรับรองที่ผ่านมา มีทั้งหมด 1 เรื่อง คือ ขอรับรองการส าเร็จการศึกษาของว่าที่ร้อยตรีภัทรกิตติ เนินชัด 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัสนักศึกษา 627180001-9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ สาขา
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  แบบ  1 .1  (นานาชาติ )  รายละเอียดตาม เอกสารประกอบการประชุ ม 
https://kku.world/6exii  10 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ

ภายใน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 และได้รายงานผลการตรวจสอบภายในให้ผู้บริหารคณะทราบ ในวันที่ 7 15 

กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข จ านวน 4 ประเด็น ตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/i6i1q  ดังนี้ 

 
 
 20 

 
 
 
 
 25 

 
 
 
 
 30 

ทั้งนี้ ในส่วนของการยืมเงินทดรองจ่ายของคณะ ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะจะน ากลับไปตรวจสอบและรายงานให้ที่ประชุมทราบในคราวถัดไป 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

https://kku.world/6exii
https://kku.world/i6i1q
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อ 

วันที ่22 มิถุนายน พ.ศ. 2566   
       ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/h5ih6   5 

แล้วที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้ 
       หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 18 แก้ไข ผู้ไม่มาประชุม เป็น ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
       มติ เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 10 

 3.1 ความคืบหน้าแอพพลิเคชันและเงินบริจาค 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ได้สืบเนื่องเรื่องแอพพลิเคชันและเงินบริจาคในการจัดท า      
แอพพลิเคชัน ดังนี้ 

1. แอพพลิเคชันการบริหารจัดการ Virtual Conference ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่
ในขั้นตอนการเจรจากับผู้พัฒนาในการขยายระยะเวลาบ ารุงดูแลรักษา โดยผู้พัฒนายินดีที่จะ15 

ขายระยะเวลาการบ ารุงรักษาต่อไปอีก 1 ปี  
2. แอพพลิเคชันระบบซอฟแวร์บันทึกข้อมูลประจ าฟาร์มอยู่ในระหว่างก าลังด าเนินการ มีก าหนด

ตรวจรับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2566 นี้ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 20 

 3.2 การจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 
  ประธาน ให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งความคืบหน้าของการจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึก
นักศึกษา ว่าในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ส านักทรัพยากรน ้าบาดาลเขต 4 ได้เข้าขุดเจาะน ้าบาดาลในพ้ืนที่
สถานีฟาร์ม เพ่ือส ารวจดูปริมาณน ้าว่ามีคุณภาพและปริมาณเพียงพอหรือไม่ โดยได้ขุดเจาะน ้าบาดาลในจุดส ารวจ 
SK19 เมื่อขุดเจาะลึกในระดับ 100 เมตร พบน ้าปริมาณมาก แต่น ้ามีความเค็ม ไม่สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้ จึงได้25 

เคลื่อนย้ายไปขุดเจาะในจุดส ารวจ SK19/1 ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเดิมประมาณ 10 เมตร เมื่อขุดเจาะลงไปในระดับ 35 
เมตร พบน ้าบาดาล มีคุณภาพสามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้ และมีปริมาณน ้าประมาณ 5 CBM ต่อชั่วโมง ซึ่งในการนี้    
รองศาสตราจารย์ฉลอง บัวผัน ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน ้าบาดาลได้ลงพ้ืนที่ในการทดสอบคุณภาพน ้าด้วย โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/58rq7  
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา เสนอว่าคณะควรจะตั้งคณะกรรมการให้ครบทุกชนิดสัตว์ เพ่ือดู30 

ข้อมูลพ้ืนฐานอย่างอ่ืนนอกจากปริมาณน ้าด้วย ซึ่งประธานให้ข้อมูลว่า จะเร่งด าเนินการตามที่รองศาสตราจารย์
นฤพนธ์ ค าพา และผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืนๆ แนะน า ทั้งนี้ หากมีข้อมูลพร้อมจะได้น าเข้าให้บุคลากรคณะแสดงความ
คิดเห็น ในกิจกรรม VM Meeting ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้  
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 35 
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3.3 การขยายเวลาศึกษาต่อของอาจารยป์องรัตน์ ใจศีล 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องการขยายเวลาศึกษาต่อของ อาจารย์

ปองรัตน์ ใจศิล เนื่องจากข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะให้ที่ประชุมพิจารณา จึงได้มีมติให้ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ติดต่อ 
ผู้ขอขยายเวลา ให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม ซึ่ง อาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล ได้ส่งข้อมูลมาเพ่ิมเติมแล้ว โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม  https://kku.world/8o74b   แต่ก็ยังไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากไม่มีแผนการ5 

ศึกษา หรือเอกสารการลงทะเบียนเรียน  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา จึงเสนอให้คณะสอบถามไปยังอาจารย์ที่
ปรึกษาของ อาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล โดยตรง เพ่ือขอรายละเอียดแผนการศึกษา ซึ่งประธานให้มอบให้รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการ และน ามาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
  10 

 3.4 รายงานความคืบหน้าการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ไตรมาสที่ 2 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องการรายงานความคืบหน้าการลาไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ไตรมาสที่ 2 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิกา พุทธชาลี ซึ่งต้องรายงาน
ทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/sx4pe  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 15 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 รายงานการติดตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 

  ประธานให้นางสาวอ้อยทิพย์ สัพโส นักวิชาการแผนและสารสนเทศ น าเสนอความคืบหน้าในการ
ติดตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดตาม20 

เอกสารแนบท้ายการประชุม  https://kku.world/g0tof  
  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้
ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (NL) ซึ่งใช้ค าว่า “การสอบในปีแรก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90” เหตุใดจึงไม่ใช้ค าว่า “ครั้งแรก” ซ่ึงรองคณบดีฝ่ายวิชาการให้รายละเอียดว่า เหตุที่ใช้ค าว่า “การสอบใน
ปีแรก” เพราะว่าในแต่ละปีมีการสอบ NL จ านวน 2 ครั้ง โดยในตัวชี้วัดนี้จะใช้ข้อมูลการสอบในครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 25 

2 รวมกัน   
  ในส่วนของสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงในด้านนี้ มีระบุไว้ 3 ประเด็น คือ 

- การเรียนการสอน การวัดผลบางส่วนอาจจะไม่สอดคล้องกับสัตวแพทยสภา  
- นักศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพ  
- เกณฑ์สัตวแพทยสภาได้เพ่ิมจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 55 30 

  ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เห็นว่าแผนในการจัดการความเสี่ยงนั้น ไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็นการจัดการเรียนการสอน การวัดผลบางส่วนอาจจะไม่สอดคล้องกับสัตว
แพทยสภา ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่าแผนการด าเนินการต่างๆ นั้นอยู่ในระหว่างด าเนินการ เช่น การส่งแนว
ข้อสอบไปให้อาจารย์แต่ละรายวิชาได้ทบทวนว่าเนื้อหามีความสอดคล้องกับแนวข้อสอบหรือไม่ ฯลฯ ซึ่งหากมีความ
คืบหน้าแล้ว จะได้น ามารายงานในรอบ 12 เดือนต่อไป   35 
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  ในส่วนประเด็นความเสี่ยงด้านนวัตกรรมเชิงพานิชย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรัญ จันทร์ลุน ให้ข้อเสนอว่าคณะควรก าหนดจ านวนตัวชี้วัดในด้านนี้ให้ชัดเจน และทบทวนการประชาสัมพันธ์ว่า
ทั่วถึงและครอบคลุมไปถึงบุคลากรทุกภาคส่วนหรือไม่ ซึ่งบุคลากรบางรายอาจจะมีศักยภาพในการท าวิจัยเชิง
พานิชน์ แต่ไมไ่ดร้ับข้อมูล เป็นผลให้นวัตกรรมเชิงพานิชย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 5 

 

 4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามหลักธรรมภิบาล  
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะขอถอนวาระนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้รายงานการด าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 

 

 4.3 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามแผนงบประมาณ 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อเนื่องจากวาระ 1.2 การขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามแผน โดยปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ Maching 
Fund ซึ่งอยู่ในแผนงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ 62902 จ านวน 1,500,000 บาท ไปหมวดงบด าเนินงาน แผนงาน15 

ผู้ส าเร็จการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องจากเป็นการตั้งงบประมาณซ ้าซ้อนกับกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาวิชาการ และงบประมาณในหมวดงบด าเนินงานเหลือเพียง 254,547 บาท 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบและให้เสนอมหาวิทยาลัยในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อไป 
 

 4.4 เสนอรายชื่อศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ พ.ศ. 2566 20 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารางวัลศิษย์เก่าท่ีเรา
ภูมิใจ โดยมีศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 
   
 
 25 

 
 
 
 

  30 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบและให้ส่งรายชื่อศิษย์เก่าดังกล่าวให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต่อไป 
  

 4.5 การซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย   
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะขอถอนวาระนี้ เนื่องจากยังไม่ได้รับข้อมูลการเสนอราคา 35 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
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 4.6 เสนอรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบรหิารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่โดยมีก าหนดให้เสนอชื่อภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/r8i2c  ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ทาบทามผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข 
เข้ารับการพิจารณาใหเ้ป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ต่อไป 5 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 4.7 การประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งบริหาร 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรณีผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ
จะด ารงต าแหน่งครบ 4 ปี ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ า10 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 12/2565 ก าหนดให้ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย 60 วัน
ก่อนครบวาระ 
   เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมินดังกล่าว ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะจึงออก
จากการประชุมชั่วคราว และประธานให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและพิจารณาเกณฑ์ในการประเมินตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลดังกล่าว  โดยมีมติลับ 15 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 5.1 การก าหนดวิธีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งต่อไป 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิดได้บรรเทาลงมากแล้ว ที่ประชุมควร20 

ปรับเปลี่ยนการประชุมจาก Online เป็น Onsite เพ่ือที่ประชุมแต่ละท่านจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเนื้อหา
การประชุมโดยไม่ติดขัดกับอุปกรณ์การสื่อสาร ซึ่งที่ประชุมได้หารือกันแล้วเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น
การประชุมแบบ On Site และมอบให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมให้เอ้ือต่อการ
ประชุมต่อไป 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 25 

 
 

เลิกประชุมเวลา 15.45 น. 
 

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ) 30 

    กรรมการและเลขานุการ 
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